

1 Trong chương đầu tiên của Kinh thánh...trong Sáng thế ký chương 1...Chúa cho tôi lý do vì sao Ngài tạo
2 nên loài người. Và bởi vì loài người hoàn toàn quên lãng điều đó, nên ở khắp nơi trên thế giới con người đối
3 diện với những vấn đề mà họ không tìm ra giải pháp. Dường như họ không tìm thấy ý nghĩa và mục đích
4 trong cuộc sống. Tôi cũng như vậy, cũng sẽ thấy điều đó cho đến khi được trở lại với những gì Chúa nói ở
5 trong lời của Ngài.

7 Kinh thánh thật sự giống như một cuốn sách hướng dẫn. Nếu tôi mua một cái máy giặt hay một đồ dùng điện
8 tử tân tiến, cùng với nó tôi sẽ thấy một cuốn sách nhỏ, là cuốn sách hướng dẫn từ nhà sản xuất về cách sử
9 dụng thứ máy móc mà tôi đã mua. Nếu tôi là người sáng suốt, tôi sẽ làm theo chính xác hướng dẫn trong
10 cuốn sách nhỏ đó. Tôi sẽ không thay đổi dù là điều nhỏ nhất. Vì sao? Bởi vì tôi hiểu rằng nhà sản xuất biết
11 sản phẩm được tạo nên thế nào...cần phải vận hành ra sao tốt hơn tôi. Nếu có những cảnh báo nào đó đặc
12 biệt đưa ra...đừng làm cái này...đừng cắm cái này vào đây...Thì chắc chắn tôi sẽ không thí nghiệm. Tôi chỉ
13 tuân theo nó vì tôi có thể sẽ làm thiệt bị trị giá cả 10 triệu đồng nỗ lực và tôi không muốn mất nhiều tiền
14 như thế. Có thể tôi sẽ làm thí nghiệm với những thứ rẻ tiền chứ không phải với đồ đắt tiền như vậy.

16 Vậy đâu là giá trị của cuộc sống? Nó còn hơn nhiều lần so với 10 triệu đồng. Thực chất Chúa Jêsus đã từng
17 có lần nói: “Có ích gì nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình.” Tại đó, Chúa Jêsus lấy một
18 cái cân và đặt cả thế giới với tất cả sự giàu có, vinh quang, danh dự và một bên là một linh hồn của con
19 người. Và Ngài nói rằng linh hồn của một con người nặng hơn tất cả những điều kia. Nó nặng hơn cả thế
20 gian...vì thế tôi cũng rất có giá trị.

22 Vậy tại sao những con người kia – những người có linh hồn vô cùng giá trị lại không thêm chú tâm đến việc
23 tuân theo những hướng dẫn của Đấng Tạo Hóa khi vấn đề ở đây là cách vận hành chính cuộc đời của họ.
24 Điều đó thật là một bi kịch. Nếu tôi muốn biết tại sao trên thế giới này có quá nhiều bất loạn và vì sao nhiều
25 thứ đã bị rơi vào mớ hỗn độn thực sự thì câu trả lời là đây: Đức Chúa Trời ban cho con người những hướng
26 dẫn nhất định và những hướng dẫn ấy đã không bao giờ được làm theo. Đây là lý do cho mọi rối loạn của
27 thế giới...trong cuộc sống của nhiều con người...trong gia đình...và giữa những nhóm dân tộc và các quốc
28 gia.

30 Vì thế, hãy để tôi nhìn vào Sáng thế ký chương 1. Tại đây tôi đọc thấy lúc Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên
31 nhiều thứ khác nhau trên trái đất. Mỗi một ngày Ngài tạo nên một điều gì đó mới. Nhưng mỗi lúc Chúa tạo
32 nên mỗi loại trong những thứ này Ngài không nhắc đến mục đích Ngài tạo nên chúng. Ví dụ, vào ngày đầu
33 tiên Ngài tạo nên ánh sáng. Mục đích là gì? Ô, tôi không biết...tôi có thể đoán...nhưng Chúa chưa từng nói
34 lý do là gì. Ngày kế tiếp Ngài tạo nên các tầng trời...mục đích cũng không được nhắc tới. Ngày kế tiếp Chúa
35 tạo nên đất khô và các loài cây, các thứ mọc trên đó...không có mục đích nào được nhắc đến...và cứ như
36 thế. Và cứ như thế với các loài thú vật, cá và chim. Nhưng khi nói đến sự tạo dựng nên loài người...cuối
37 cùng...thậm chí trước khi Ngài bắt đầu tạo nên loài người Ngài nói: “Chúng ta hãy làm nên loài người như
38 hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất,
39 và khắp cả đất.” Vì thế tôi thấy mục đích đầu tiên Chúa tạo nên loài người đó là loài người cần phải thể hiện
40 được ảnh tượng của Chúa. Điều đó có nghĩa nếu con người đi khắp mọi nơi tôi có thể thấy Đức Chúa Trời là
41 Đấng như thế nào. Bởi vì Chúa là Thần và vô hình nên Chúa muốn tính cách của Ngài được bày tỏ qua
42 những tạo vật của Ngài.

44 Trong bài học trước, tôi đã xem xét về việc Đức Chúa Trời tạo nên các thiên sứ trước khi Ngài tạo nên loài
45 người. Nhưng không có bằng chứng nào trong Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời tạo dựng các thiên sứ
46 theo ảnh tượng của Ngài. Không có thiên sứ nào có thể bày tỏ được ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đó là
47 một đặc ân đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Loài người được tạo dựng theo ảnh tượng của
48 Đức Chúa Trời để thể hiện ra chính hình ảnh và tính cách của Ngài. Một khi tôi hiểu được điều này tôi sẽ
49 thấy toàn bộ mục đích khi Chúa Jêsus chết thay cho và cứu tôi để tôi có thể được trở lại với mục đích ban
50 đầu của Đức Chúa Trời dành cho tôi.

52 Giả sử tôi vẽ điều này theo dạng đồ thị. Hãy nghĩ mục đích của Chúa cho loài người giống như một đường
53 thẳng hướng lên trên bởi vì những mục đích của Đức Chúa Trời cho con người luôn tiến lên. Mục đích của

54 Chúa, tức là con người cần phải tiến lên trong đường thẳng hướng lên trên của mình. Nhưng tại điểm khởi
55 đầu của đường thẳng đó A-đam đã sa ngã... và ông không bao giờ tiến lên, mà ông đã hướng xuống phía
56 dưới...đường thẳng đó hướng xuống dưới...đó là sự sa ngã.

57
58 Chúa Jêsus đã làm gì? Ngài đã bước xuống hố sâu nơi loài người ở và nhắc họ trở lại với đường thẳng đó.
59 Giờ con người ở trong Đấng Christ được mang trở lại với đường thẳng mục đích của Đức Chúa Trời.

60
61 Vì thế toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho loài người chưa được hoàn tất khi Chúa Jêsus nhắc tôi ra
62 khỏi tội lỗi và thất bại của tôi...không. Điều ấy chỉ mang tôi trở lại điểm xuất phát chỗ A-đam sa ngã. Đó là
63 sự phục hồi cho thất bại của A-đam...mang loài người trở lại nơi trước khi sa ngã. Nhưng sau đó tôi cần
64 phải hiểu mục đích của Đức Chúa Trời là gì. Đường thẳng đó là gì? Đó là để phản ánh ảnh tượng của Ngài.
65 Vì thế chỉ nói tội lỗi tôi được tha là chưa đủ. Rất nhiều người tin Chúa hạnh phúc khi nói: “Tội lỗi được
66 tha.” Điều ấy giống như kiểu: “Ồ, Chúa đã nhắc tôi khỏi cái hố và mang tôi lại với đường thẳng.” Nhưng thế
67 còn sự tiến lên cùng với đường thẳng đó đâu? Tôi cần phải hiểu nó có nghĩa gì. Nó có nghĩa tiến lên trong
68 việc trở nên giống Chúa Cứu Thế Jêsus. Khi Chúa Jêsus đến trên đất Ngài đã không đến chỉ để chết thay cho
69 tội lỗi của thế gian. Đó chỉ là một phần mục đích Ngài đến trên đất. Sự chết của Chúa trên thập tự giá chỉ là
70 một hành động trong một ngày...sáu giờ và chỉ vậy thôi...và Ngài đã chết, đã bị chôn và sống lại vào ngày
71 thứ ba.

72
73 Nhưng cuộc đời kéo dài 33 năm của Ngài...cần phải bày tỏ điều gì? Cuộc đời đó cần phải bày tỏ cách Đức
74 Chúa Trời muốn con người sống trên đất. Cuộc đời của Chúa Jêsus là một minh chứng về cách Đức Chúa
75 Trời muốn con người sống. Vì thế, nếu tôi muốn biết tôi cần phải sống như thế nào thì rất dễ dàng. Tôi chỉ
76 cần nhìn vào cuộc sống của Chúa Cứu Thế Jêsus được miêu tả trong Kinh thánh và tại đó tôi có...không chỉ
77 lời nói...nhưng còn có một minh chứng sống.

78
79 Hãy xem trong Kinh thánh Cựu Ước không có tấm gương nào Đức Chúa Trời ban cho loài người. Đức Chúa
80 Trời ban các điều răn...tất cả mọi người đều biết 10 Điều Răn...cũng là một bức tranh miêu tả cách Đức
81 Chúa Trời muốn con người sống. Nhưng đó là một bức tranh không rõ...rất, rất chưa hoàn thiện. Tất cả các
82 luật pháp Đức Chúa Trời ban cho con người về các mối quan hệ qua lại và mọi thứ khác đều chỉ là một bức
83 tranh mờ nhạt.

84
85 Sau đó, Chúa Jêsus đã tóm gọn cả Luật pháp Cựu Ước khi nói: “Các con phải yêu Chúa, Đức Chúa Trời của
86 con hết tâm lòng, linh hồn, sức lực và tâm trí...và yêu người xung quanh như chính mình.” Trong hai câu
87 này thôi thì toàn bộ vẻ đẹp của cả loài người được tóm gọn. Nhưng sẽ còn tốt hơn nhiều nếu có một tấm
88 gương cho chúng ta thấy cần làm việc này như thế nào.

89
90 Giả sử nếu có ai đó dạy tôi cách bơi, có thể làm theo hai cách. Một là giải thích trên bảng đen...cần phải
91 khua tay như thế nào...cần phải đạp chân ra sao...và người dạy bơi cũng có thể vẽ những biểu đồ nhất định
92 trên bảng rồi bảo tôi đi ra và làm theo tất cả những điều đó. Nhưng ngày hôm đó tôi sẽ không học bơi được.
93 Thậm chí nếu tôi học rất cẩn thận biểu đồ được vẽ trên bảng đen có lẽ tôi vẫn bị chìm. Dạy theo cách này là
94 rất tồi. Nhưng nếu tôi được mang ra sông và xem huấn luyện viên bơi rồi sau đó tôi cần làm giống hệt động
95 tác của họ...thì đó là cách tôi sẽ học được. Không có cách hướng dẫn nào tốt hơn cách làm mẫu. Bất kể
96 hướng dẫn nhiều hay ít ở bất kỳ môn học nào thì không có gì tốt như cách thức làm mẫu.

97
98 Tôi có thể nói Cựu Ước là một sự hướng dẫn nhưng trong Tân Ước tôi có hình mẫu. Chúa Cứu Thế Jêsus đã
99 thể hiện trong cả cuộc đời của Ngài về việc là một con người thì cần phải như thế nào và cho tôi thấy tôi cần
100 sống ra sao. Khi Kinh thánh nói bây giờ tôi không còn ở dưới luật pháp nữa thì điều đó có nghĩa là gì? Có
101 nghĩa tôi không cần bảng đen nữa vì tôi đã có tấm gương là Chúa Jêsus Christ. Nhưng nếu tôi không có
102 Chúa Jêsus như tấm gương cho mình thì khi ấy tôi buộc phải quay lại với luật pháp. Sai lầm mà nhiều Cơ
103 đốc nhân đã phạm phải là khi họ nói: “Chúng ta được tự do khỏi Luật pháp. Chúng ta không cần 10 Điều
104 Răn. Chúng ta không cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.” Tốt thôi...nếu vậy thì Chúa Jêsus cần phải trở
105 thành tấm gương cho tôi. Nhưng nếu Chúa Jêsus chưa trở thành tấm gương cho tôi thì khi ấy tôi vẫn cần có
106 Luật pháp.

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Vì thế ở dưới ân điển có nghĩa là gì?...được tự do khỏi Luật pháp? Nó có nghĩa gì giờ tôi đã thấy Chúa Jêsus như tấm gương – người sống trên đất bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời trọn vẹn đến mức Ngài quay sang cùng các môn đồ trước khi lên thập tự giá và nói: “Nếu các con thấy Ta tức là đã thấy Cha. Nếu các con thấy cách Ta đã sống...sống cho điều gì thì khi ấy các con đã thấy Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Đức Chúa Trời nhân từ.” Các con đã thấy Đức Chúa Trời là trong sạch. Ngài thánh khiết...yêu thương...khiêm nhường. Và sự kêu gọi của tôi đó là bày tỏ ra bản chất của Đức Chúa Trời...giống như tôi đã đọc được ở trong Sáng thế ký chương 1...để phản ánh ảnh tượng của Ngài...để bày tỏ bản chất của Ngài...và giờ sự kêu gọi đó đến với tôi. Đây là lý do vì sao Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho tôi. Để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh tôi có thể bày tỏ bản chất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày của mình.